

Du lịch 'xã hội'

Viết bởi Phạm Văn Hiệp

Thứ năm, 18 Tháng 7 2013 14:51 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 22 Tháng 7 2013 09:09



Túi nilon từng bị coi là một loại rác thải nguy hại khi người dân ở đây nói không với nó. Khi bị nhìn thấy trên đường, ngoài việc bị phạt, rác thải nilon còn có thể gây ô nhiễm môi trường. Một chuyên gia môi trường cho biết đó là món quà của người dân hành động vì môi trường, của du lịch.

Những lý thuyết du lịch bền vững có thể xa lạ với người dân Cù Lao Chàm và nhiều địa phương khác đang phát triển ngành kinh tế này. Tuy nhiên, họ đã nhận được lợi ích khi phát triển du lịch "xã hội" với vô cùng nhiều lợi ích. Với biển Nha Trang tan nát vì hàng loạt dự án xây dựng và khai thác xây dựng. Cũng tại vùng biển danh tiếng quốc gia này, những dự án ngấm biển đang trở nên khó khăn. Phong Nha Kẻ Bàng bong tróc nền hang hóa thạch, bãi cát ngấm muối đi vào biển và xói mòn tự nhiên. Nhà văn sinh xuất hiện sau đình làng Đàng Lâu, nơi người dân hàng trăm năm nay luôn tìm kiếm để thành tâm cúng lễ.

Những họat động trên, nói cho cùng, cũng đều bắt nguồn từ mong muốn khai thác du lịch mới lúc mới khởi đầu, phục vụ du khách mới lúc mới đông đảo. Muốn thế, các khách sạn nhà nghỉ phải mọc lên, những tour tham quan phải dày đặc, số lượng công nhân phải tăng lên, nhà văn sinh, quán xá cũng phải bổ sung liên tục. Có điều, sự phát triển phải có ngừng, bởi việc xây dựng, khai thác tham quan cần tính đến khả năng tài nguyên bền vững, không thể sử dụng cho mãi mãi. Từ góc độ đó, du lịch bền vững cũng là du lịch có trách nhiệm. Từ góc nhìn này, những khai thác san hô biển mọc lên chằng chịt ở Nha Trang, khai thác nhũ héo mòn vì khai thác xuyên biển đến chi lưu Phong Nha, hay nhà văn sát đình làng Đàng Lâu đều cho thấy sự thiếu trách nhiệm.

Chế độ pháp lý chặt chẽ mới có thể ngăn doanh nghiệp kiếm lợi bằng mọi giá và để phát triển du lịch bền vững cũng vậy. Doanh nghiệp phải tuân thủ quy hoạch du lịch có khoa học và tầm nhìn. Họ phải bảo vệ và tôn trọng môi trường nhân văn. Cần không để lợi nhuận và tăng lợi nhuận khách quá sức của. Quản lý ngành hiện nay, du lịch chỉ là một phần khi vai trò quản lý giám

Du lịch 'xì'!

Viết bởi Phạm Văn Hiệp

Thứ năm, 18 Tháng 7 2013 14:51 - Lần cập nhật cuối: Thứ hai, 22 Tháng 7 2013 09:09

sát của các cấp chính quyền địa phương ở các khu du lịch đồng cỏ cao. Thành phố Nha Trang, Phong Nha và Đèo Ngang Lâm và nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, các nguyên nhân này đều đã bị vi phạm.

Rõ ràng, đằng sau những tiềm năng phát triển du lịch qua những tòa nhà cao ngất, số lượng khách tăng vọt không chỉ là chuyển đổi du lịch "xì", mà còn cho thấy sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư duy trì du lịch rất thiếu trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền.

nguồnthanhvien.com.vn